



# โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566



นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน ในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาคือนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 และด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต 3 จำนวน 40 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นกลุ่มย่อยร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมียเกิดขึ้น



สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

## โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

### ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย

นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาคือนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต 3 จำนวน 40 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมียเกิดขึ้น





